

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên: **Phạm Thị Kim Liên**

Sinh ngày: 01/01/1972

Quê quán: xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Thường trú: xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ hiện nay: Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi

Công việc chuyên môn: Chỉ đạo, quản lý, điều hành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Vị trí ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính thưa Bà con cử tri!**

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể - chính trị tại địa phương, được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đó là đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra; là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của bà con cử tri bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện thông qua lá phiếu tín nhiệm của mỗi bà con cử tri khi tiến hành bầu cử, nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử tôi sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu là cầu nối của cử tri với các cơ quan chức năng.

**Kính thưa Bà con cử tri!**

Bản thân tôi công tác trong Ngành Kiểm sát nhân dân, pháp luật quy định có 02 chức năng là: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, *Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất*”.

Trong những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm

pháp luật về trật tự xã hội có nơi có lúc còn phức tạp, nhất là hoạt động của băng, nhóm tội phạm hình sự; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân diễn biến phức tạp, nhiều vụ kéo dài, đông người, khiếu kiện vượt cấp. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường có chiều hướng gia tăng. Quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đôi lúc đôi nơi còn bị ảnh hưởng, chưa được bảo vệ kịp thời.

Trước những vấn đề đó, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã luôn và đang thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định của Ngành; Kết quả thực hiện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: chưa để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm, gây oan sai liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; quyền và lợi ích của nhân dân được đảm bảo; pháp luật được chấp hành kịp thời và nghiêm minh. Uy thế, vị trí của Ngành KSND ngày càng được khẳng định và được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm.

Với vị trí hiện tại tôi đang đảm nhiệm là Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, thiết nghĩ với lĩnh vực mình đang phụ trách cùng với những quan tâm, kỳ vọng của cử tri trong công tác phòng, chống tội phạm cũng như mong muốn được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà Hiến pháp và pháp luật quy định.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có trách nhiệm cùng các vị đại biểu khác phát huy hết sức mình thực hiện có hiệu quả vai trò của người đại biểu dân cử đại diện do ý chí của người dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ để trong nhiệm kỳ đạt được kết quả nhất định do cử tri mong đợi, với những hành động thiết thực cụ thể như sau:

**Một,** bản thân tôi sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “*Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn*”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh các hành vi tham nhũng, làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Giữ vững mối quan hệ với cử tri; vận động gia đình, người thân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư

trú, tích cực tham gia các phong trào của khu dân cư. Tích cực nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND có tâm và trách nhiệm trước cử tri, xứng đáng là người đại biểu dân cử, dân bầu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

**Hai**, với tư cách là Viện trưởng Viện KSND tỉnh, là người đứng đầu đơn vị, tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã được Đảng và Nhà nước giao phó. Đó chính là: Đảm bảo mọi hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn đều phải được phát hiện để khởi tố điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật, cương quyết không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Phối hợp tốt với cơ quan điều tra tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đảm bảo cho mọi công dân đều được bình đẳng trước pháp luật, mọi quyền lợi hợp pháp và yêu cầu chính đáng của công dân đều được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Đặc biệt thông qua công tác kiểm sát việc xét xử các loại án Hành chính, kinh doanh thương mại, lao động... phát hiện các cơ quan chức năng thực hiện chưa đúng qui định, qui trình mà pháp luật qui định trong việc giải quyết thủ tục cho dân tôi sẽ chỉ đạo hai cấp kiểm sát ban hành kiến nghị tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt hơn, tạo điều kiện cho bà con trong việc thực hiện quyền lợi của mình, hạn chế việc sai phạm hay chậm trễ của các cơ quan chức năng. Đảm bảo cho tất cả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đều phải được đưa ra thi hành. Sẽ chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình. Đối với các đơn thư, khiếu nại- tố cáo không thuộc thẩm quyền sẽ chuyển cho các ngành chức năng giải quyết đúng qui định của pháp luật. Cương quyết không để đơn thư, khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân. Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các yêu cầu hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần dân chủ và công khai đúng quy định của pháp luật. Hàng tháng, đột xuất sẽ tiếp công dân và đối thoại trong việc tiếp công dân theo đúng qui định. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến chính đáng của dân.

**Ba**, được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; Tham gia các hoạt động của HĐND; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp xây dựng các dự án luật, các chương trình phát triển

kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, giữ mối quan hệ với cử tri để kịp thời thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, nhân dân phản ánh để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị đó lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân. Đặc biệt, bản thân sẽ luôn quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí hưu trí những người đi trước, quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng đối với những đối tượng yếu thế như người già, phụ nữ, người chưa thành niên...khi có những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

**Bốn**, bản thân tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực cùng tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND cấp tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Đảng, Nhà nước vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Quyết liệt chỉ đạo kịp thời giải quyết tốt những kiến nghị, thắc mắc của cử tri liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân.

Kính thưa Bà con cử tri, trên đây là chương trình hành động cơ bản của bản thân tôi nếu được trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi biết rằng, để thực hiện được chương trình hành động của mình, biến thành hành động cụ thể trong mỗi giai đoạn, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể bà con cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 10 của tỉnh để chương trình đi vào cụ thể, và luôn luôn xác định đây là mốc để bà con cử tri theo dõi và đánh giá quá trình hoạt động của cá nhân tôi với vai trò đại biểu HĐND nếu được bà con tín nhiệm. Vì vậy, tôi xác định nếu được bà con tín nhiệm bản thân tôi sẽ cùng các đồng chí trúng cử khác có chương trình hành động cụ thể sát thực tế để hoạt động đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tín nhiệm của bà con cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe!